

ก.ท.จ.



ที่ มท 0809.3/ 7417

สำนักงาน ก.ท.

ถนนนครราชสีมา วังสวนสุนันทา

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๑ ธันวาคม 2551

เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานครูและข้าราชการถ่ายโอน ที่รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุน

เรียน ประธาน ก.ท.จ.ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครพนม ปทุมธานี มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระยอง ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งข้อมูลและความประสงค์ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ ก.ท.จ. ได้รายงานขอความเห็นชอบ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ซึ่งเป็นข้าราชการถ่ายโอนและข้าราชการครูที่รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุน โดย ก.ท.จ. ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ให้เกษียณอายุก่อนกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ยังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับควรต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับเรื่องการรับเงินเดือน เงินสวัสดิการ และการมอบหมายงานที่อาจมีผลผูกพัน ตามข้อกฎหมาย นำมาประกอบการพิจารณาของ ก.ท. ด้วย จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทำการสำรวจ ข้อมูล และความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จึงขอความกรุณาแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลและความประสงค์ตามแบบฟอร์ม แล้วให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด่วนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทางโทรสารหมายเลข 0-2243-8991 และ 0-2241-9051 สำหรับต้นฉบับให้จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษณุ พรหมจารีย์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3121

โทรสาร 0-2243-8991

แบบแจ้งข้อมูลและความประสงค์ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุน ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.2551

เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลและความประสงค์ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

เรียน ประธานคณะกรรมการกลาง

ตามที่ข้าพเจ้า ข้าราชการ อบจ./พนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง ระดับ สำนัก/กอง สังกัด
(ชื่อ อปท.) ได้รับเงินเดือนอัตรา บาท ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
หรือเงินวิทยฐานะ บาท ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด นั้น

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลและความประสงค์ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณา ดังนี้

ปัจจุบัน ข้าพเจ้ายังปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม ตำแหน่งเดิม และเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ยังจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการอื่น ๆ ให้แก่ข้าพเจ้า

ปัจจุบันข้าพเจ้ายังปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม ตำแหน่งเดิม และเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ได้จ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการอื่น ๆ ให้แก่ข้าพเจ้า

ปัจจุบันข้าพเจ้าไม่ได้ไปปฏิบัติงานแล้ว

หาก ก.ท. หรือ ก.จ. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ออกจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม
2551 ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินเดือนและเงินสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

หาก ก.ท. หรือ ก.จ. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ออกจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม
2551 โดยไม่ได้รับเงินเดือนและเงินสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ข้าพเจ้า
ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(.....)

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง ตามข้อเท็จจริงและความประสงค์ของท่าน